

“ต้องขอขอบคุณอย่างจริงใจต่อทุกท่านในการคว้าเหรียญรางวัล” - 8 /Oct/ 2024

ผู้คว้าเหรียญรางวัลและคณะผู้แทนทัพกีฬาในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก เข้าพบท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม อยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี โดยท่านผู้นำถือว่า การสำแดงศักยภาพอันโดดเด่นและการเปิดเผยถึงอัตลักษณ์ของชาติ การเมือง และศาสนาของประชาชาติอิหร่าน เป็นผลงานที่เด่นชัดที่สุดของการมีส่วนร่วมของทัพนักกีฬาชาวอิหร่านในการแข่งขันครั้งนี้ และท่านยังชี้ให้เห็นถึงความรู้สึกมีความสุข ศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของชาติ ซึ่งเกิดจากผลงานของบรรดานักกีฬาของประเทศ โดยท่านกล่าวว่า “การค้นหาศักยภาพอย่างทันต่อเวลา การดูแลการดำเนินชีวิตของบรรดาผู้คว้าเหรียญรางวัลและการให้ความสนใจกีฬาในการชิงแชมป์และสาธารณะไปพร้อมๆ กัน จะนำไปสู่ความก้าวหน้าของกีฬาอย่างเร่งด่วนต่อไปอย่างต่อเนื่อง”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี

กล่าวแสดงความพึงพอใจอย่างยิ่งที่ได้พบปะกับกลุ่มลูกหลานที่มีเกียรติที่สุดในการสร้างภาคภูมิใจให้ประเทศ โดยท่านผู้นำกล่าวว่า “พวกท่านทั้งหลายทำให้ประชาชาติมีความสุขด้วยเหรียญรางวัลและการกระทำของพวกท่าน ข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณโค้ช ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องอย่างจริงใจ”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ถือว่า การเล่นกีฬาอย่างจริงจัง เป็นสิ่งที่ถูกต้องและมีความจำเป็นและท่านยังชี้ให้เห็นถึงคำพูดที่ครอบคลุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาในการพบปะกันครั้งนี้เกี่ยวกับผลกระทบทางสังคม จิตวิทยาและการสร้างความหวังของการกีฬา โดยท่านกล่าวเสริมว่า “กีฬานั้นมีผลกระทบในเชิงพื้นฐานต่อการบูรณาการและการยกระดับประเทศโดยรวม”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวอธิบายหลายประเด็นด้วยกัน ถือว่า การแข่งขันระดับนานาชาติ เป็นเวทีในการแสดงถึงความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณและความเชื่อมั่นในตนเองของประชาชาติทั้งหลาย พร้อมกับความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายและการมีทักษะทางด้านการกีฬา โดยท่านกล่าวว่า “พวกท่าน นอกเหนือจากการแสดงถึงศักยภาพทางวิชาชีพและกีฬาด้วยมาตรการที่มีความหมาย เช่น การมอบเหรียญรางวัลให้กับเด็กๆ ชาวปาเลสไตน์และฉนวนกาซ่า การคลุ้มคลั่ง และความสนุกสนาน การตั้งชื่อขบวนเดินทางด้วยนามต่างๆของบรรดาอิมาม ผู้บริสุทธิ์ (อ.) และการถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียพร้อมธงชาติปาเลสไตน์ ความเชื่อมั่นในตนเองของประชาชาติได้เปิดเผยต่อสายตาของเหล่าผู้ประสังคราย และการนำเสนอขีดความสามารถทางจิตวิญญาณและคุณค่าด้านอัตลักษณ์ของชาติ ความศรัทธา และอิสลามของพวกท่าน”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวเสริมว่า

“ข้าพเจ้านั้นให้ความสำคัญกับการกระทำอันทรงคุณค่าเหล่านี้และจะอธิบายถึงความหมายอันลึกซึ้งเหล่านี้ให้ประชาชนได้รับฟัง”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังชี้ให้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของเหล่าผู้ประสังครายที่จะบิดเบือน อัตลักษณ์ ความจริง และความศรัทธา ของประชาชาติอิหร่าน โดยท่านผู้นำกล่าวเสริมว่า “พวกเหล่านั้นบอกวา

ความรู้สึกทางศาสนาในอิหร่านมีความอ่อนแอ

แต่เมื่อผู้คว้าเหรียญรางวัลของพวกเราได้จับอัลกุรอานและชูธงขอขอบคุณต่อสายตาของบรรดาผู้ชมหลายร้อยล้านคน

พวกเขาได้สำแดงถึงความโดดเด่นของความจริงและอัตลักษณ์ของประชาชาติอิหร่าน การยึดมั่นในความศรัทธา

และการมุ่งมั่นเพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของประชาชาติอิหร่าน และสิ่งเหล่านี้ ถือเป็นสัญลักษณ์ที่ปรากฏชัดในผลงานของพวกท่าน”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม

กล่าวขอบคุณต่อความรับผิดชอบในระดับชาติและข้ามชาติของทัพนักกีฬาชาวอิหร่านในการแข่งขันระดับนานาชาติ โดยท่านกล่าวว่า

“พฤติกรรมที่มั่นคง การเคลื่อนไหวที่มีมาตรฐานได้ และความมีเหตุผลในการควบคุมการแสดงผลงานของพวกท่าน

แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกอันมีคุณค่าอย่างยิ่งของการมีความรับผิดชอบที่เพิ่มเป็นสองเท่าต่อประชาชาติและประเทศ”

การสร้างความหวังในสังคม เป็นอีกผลลัพธ์ประการหนึ่งของการได้รับเหรียญรางวัลสำหรับผู้คว้าเหรียญรางวัลด้านกีฬา

ซึ่งท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามชี้ให้เห็นและท่านกล่าวว่า “บางคนรู้สึกผิดหวังกับอุบัติเหตุทางร่างกายที่เกิดขึ้นเล็กน้อย

แต่เมื่อนักกีฬาเยาวชนของเราได้แสดงถึงความแข็งแกร่งบนรถเข็นวีลแชร์ในพาราลิมปิก

ทำให้หัวใจของทุกคนนั้นเต็มไปด้วยความหวัง”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวว่า การมีนโยบายสองมาตรฐานและการลำเอียงของประเทศที่ควบคุมกีฬาระดับนานาชาติเห็นได้ชัดเจนในช่วงเวลาของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกครั้งนี้ โดยท่านกล่าวว่า “ในขณะที่ประเทศหนึ่งถูกปฏิเสธการเข้าร่วมในการแข่งขัน เนื่องจากเหตุผลทางสงคราม แม้ว่าระบอบรัฐเดือนไอฮอนิสต์จะสังหารผู้คนไปแล้ว 41,000 คน รวมถึงเด็กหลายพันคน ในช่วงเวลาหนึ่งปีระบอบไอฮอนิสต์ก็จะไม่ถูกต้องห้ามจากการแข่งขัน”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวเสริมว่า “ดังที่เราได้กล่าวไปหลายครั้งแล้วว่า นโยบายสองมาตรฐานและการมีอคติเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเป็นการกระทำทางการเมือง ส่วนใหญ่หมักเกิดขึ้นในกีฬา ซึ่งตรงกันข้ามกับการกล่าวอ้างที่ว่ากีฬานั้นไม่ใช่ประเด็นการเมือง”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้เรียกร้องทันทักกีฬาที่คว่ำเหรียญรางวัลให้รักษาเกียรติยศและความภาคภูมิใจของพวกเขา นอกสนามกีฬา โดยท่านผู้นำกล่าวว่า “พฤติกรรมของพวกเขา จะเป็นตัวอย่างสำหรับผู้คนจำนวนมากและเยาวชนหนุ่มสาวด้วยเหตุนี้เอง เจกเช่นเดียวกับที่พวกเขาได้แสดงให้เห็นประจักษ์โลกถึงความเคารพต่อศาสนา ศิลธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อศาสนา การเมือง และสังคม ในเวทีระหว่างประเทศ พวกเขาจะต้องระมัดระวังความรับผิดชอบที่สำคัญเหล่านี้ในสภาพแวดล้อมการทำงานและการดำเนินชีวิตของพวกเขาอีกด้วย”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม
ยังชี้ให้เห็นถึงความรับผิดชอบของรัฐบาลในด้านกีฬาและท่านได้ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ทั้งหลายอีกด้วย

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้ให้คำแนะนำแก่บรรดาเจ้าหน้าที่ในการวางแผนสำหรับการค้นหาผู้มีศักยภาพและการค้นพบผู้มีขีดความสามารถด้านกีฬาอย่างทันท่วงที ตั้งแต่สมัยของการเป็นนักเรียน โดยท่านกล่าวว่า “คำแนะนำประการต่อมา คือการให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสาขาวิชาที่เต็มไปด้วยเหรียญรางวัล เช่น กีฬามวยปล้ำ ตลกดจนสาขาวิชาและกีฬาชั้นนำของอิหร่าน เช่น กีฬาซูร์คานะห์และกีฬาซีมาไปโล”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม
ได้เน้นย้ำให้เห็นถึงการสร้างสภาพในสนามระดับนานาชาติเพื่อแสดงผลงานในสนามอิหร่านและกีฬาซูร์คานะห์ ซึ่งรวมถึงมีความเป็นระเบียบ ความหมาย และแนวคิดพิเศษ โดยท่านกล่าวว่า “คำแนะนำอีกประการหนึ่ง กล่าวคือพวกเขาอย่าได้เพิกเฉยต่อบรรดานักกีฬา อันเนื่องมาจากอุดมการณ์ของชาติของพวกเขา หรือสาเหตุทางศาสนา โดยที่พวกเขาไม่ได้ลงแข่งขันกับฝ่ายรัฐเดือนไอฮอนิสต์และพวกเขาต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายอันหนักหน่วง ซึ่งถือเป็นหน้าที่อันสำคัญยิ่งของเจ้าหน้าที่ทั้งหลายและการกีฬาที่จะต้องให้ความสนใจต่อพวกเขา”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวว่า ความสนใจของรัฐบาลต่อค่าครองชีพและการสร้างงานของทันทักกีฬา และการสนองตอบความต้องการด้านกีฬาของพวกเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และท่านผู้นำยังเรียกร้องให้มีการพัฒนากีฬาสาธารณะที่มีความจำเป็น โดยท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้าสนับสนุนฝ่ายที่ให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับกีฬาในการชิงแชมป์ แต่ความสนใจต่อกีฬาสาธารณะก็ไม่ควรที่จะเพิกเฉยด้วยเช่นกัน เพราะว่า การกีฬาจะลดค่าใช้จ่ายหลายประการของประเทศ ทั้งค่าใช้จ่ายทางกายภาพและทางศีลธรรม”

ในคำแนะนำประการสุดท้ายของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวว่า การสนับสนุนและการใช้ขีดความสามารถของผู้ฝึกสอนชาวอิหร่าน เพิ่มมากขึ้นเป็นสองเท่า มีประโยชน์และมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้ารู้สึกปลื้มปิติที่กีฬาของประเทศอยู่บนเส้นทางแห่งความก้าวหน้า และเส้นทางนี้ควรที่จะดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง”

ในช่วงเริ่มต้นของการพบปะกันครั้งนี้ พลฯ ดุนยามาลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาและเยาวชน ได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับการสร้างความภาคภูมิใจของทันทักกีฬาของประเทศที่ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก ณ กรุงปารีส โดยเขากล่าวว่า “โดยรวมแล้วในการแข่งขันครั้งนี้ ธงชาติอิหร่านอันทรงเกียรติ ได้ถูกชูขึ้น 37 ครั้ง ณ สถานที่ที่มีการจัดการแข่งขัน”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬา ยังได้กล่าวรายงานถึงแบบแผนงานและกิจกรรมของกระทรวงเหล่านี้ เพื่อยกสถานะการกีฬาของประเทศและการให้ความสนใจกับบรรดานักกีฬา

ในการพบปะกันครั้งนี้ ซาเรห์ จาวานมร์ดี ผู้คว่ำเหรียญทองหลายเหรียญในกีฬายิงปืนพาราโอลิมปิก และ อารีน ซะลิมิ ผู้คว่ำเหรียญทองโอลิมปิกกรุงปารีสในกีฬาเทควันโด และ รูซูลลอฮ์ รุสตะมี แชมป์เหรียญทองของประเทศอิหร่านในกีฬายกน้ำหนักพาราโอลิมปิก ในนามของทัพนักกีฬา ได้กล่าวขอขอบคุณท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม สำหรับคำอธิบายและสาส์นแสดงความยินดีและการสนับสนุนและการรำลึกถึงการสร้างศรัทธาและความภาคภูมิใจทางจิตวิญญาณของวีรบุรุษของประเทศในการแข่งขันเหล่านี้ โดยพวกเขาเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ด้านกีฬามีความสนใจในการดำรงชีพและการสร้างงานให้กับวีรบุรุษเหล่านี้เพื่อสืบสานต่อความสำเร็จทางด้านภารกิจกีฬาต่อไปอย่างต่อเนื่อง